

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (7/2/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " เล่นกันแค่นั่นๆ "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1094.0 จุด ลดลง 4.94 จุด หรือ 0.4% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.80 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิ 2.21 พันล้านบาท ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์จากการปรับตัวสูงขึ้นของตลาดต่างประเทศ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี และความกังวลต่อปัญหาของยุโรปที่ลดระดับลง อย่างไรก็ตาม แรงขายที่เข้ามาในช่วงปลายตลาด กดดัชนีให้ปรับตัวลดลง

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

\* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** – เนื่องจากกรีซ ยังไม่สามารถส่งแผนที่จะระบุมมาตรการเศรษฐกิจเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินได้ทันกำหนดเมื่อวานนี้ ทำให้ตลาดหุ้นซึ่งกำลังรอในเรื่องนี้อยู่ต้องสะดุดไป อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงที่เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งภายใน 1-2 วันนี้ เหตุผลที่ทางกรีซเองต้องเลื่อนเวลาออกไป เป็นเพราะอะไรก็ตามที่รัฐบาลระบุลงไป ในแผนนี้จะมีผลต่อประชาชนของกรีซ จึงมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส่วนประเด็นอื่นๆ นั้น ในต่างประเทศ จะเป็นเรื่องที่ IMF คาดเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก (*ปรับลด GDP ปี '55 จาก 9.0% เหลือ 8.2%*) ซึ่งจะมีผลลบต่อราคา commodity ในตลาด

ในวันนี้ นักลงทุนคงต้องรอดคอยกันต่อไปว่าทางกรีซจะยื่นเอกสารให้กับทาง ECB ได้ในวันใด ขณะที่การประชุมของฝ่ายการเมืองของกรีซในวันนี้ อาจมีข้อสรุปที่จะพอให้ตลาดได้เห็นภาพว่าจะเป็นบวกหรือลบกับตลาดหุ้น ซึ่งจะทำให้ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในวันนี้ ชะลอตัวลงจากวันก่อน เพื่อรอเรื่องในเรื่องนี้

\* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** – ราคาน้ำมันดิบ WTI (Mar-2012) ล่าสุดอยู่ที่ \$97 เหรียญ/บาร์เรล แน่นนอนว่าการที่กรีซยังสามารถทำตามแผนที่วางไว้ ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลขึ้นมาในทันที และวันนี้หุ้นกลุ่มน้ำมันรวมถึงหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ ยังอาจเป็นลบจากการคาดการณ์เศรษฐกิจจีนโดย IMF ด้วย

\* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** – ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีการออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) เพื่อแก้ปัญหาหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF) และพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงคลัง กู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ นั้นเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ? ดูจะเป็นบวกสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคาร .. และวันนี้ การประชุมกรม. เราจะเริ่มเห็นรายละเอียดของแผนจัดการเรื่องน้ำ ซึ่งอาจเป็นทั้งบวกและลบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง

### แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ " รอดูเรื่องของกรีซ "

แรงซื้อของตลาดในวันนี้ผ่านมามากลงไปมาก ส่วนใหญ่เข้ามาเก็งกำไรสั้นๆ ในหุ้นบางตัวเท่านั้น คาดทิศทางการตลาดเข้านี้ น่าจะปรับตัวลดลง หลังกรีซยังไม่สามารถส่งแผนเศรษฐกิจให้ ECB ได้และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง .... ในภาคบ่าย หากยังไร้เงาข่าวบวก แรงขายทำกำไรก็จะมีต่อเนื่อง

### กลยุทธ์การลงทุน " เลือกขายก่อน "

เนื่องจากความอ่อนไหวต่อข่าวสารต่างๆ ยังมีอยู่มาก ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นค่อนข้างผันผวนในแต่ละวัน หากวันนี้ไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆ เราแนะนำให้นักลงทุนอยู่ในฝั่งขายอยู่ต่อไป และรอจังหวะซื้อเมื่อราคาติดตัวกลับ หรือเลือกตัวที่มีแรงซื้อ (เน้นเล่นหุ้นแบบเลือกตัวที่ตลาดเล่น) (มงคล)

มงคล พ่วงเกตุรา

นักวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย  
\*\*\*\*\*

